



ด่วนที่สุด

ที่ นร ๕๒๐๒/๔๐๕๙



ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
ถนนสุขยางค์ จังหวัดยะลา ๙๕๐๐๐

๔ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ความเห็นเพิ่มเติมต่อรายงานการพิจารณาการศึกษา เรื่อง การทบทวนกิจกรรมการศึกษาเพื่อความมั่นคง
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ของคณะกรรมการธิการการทหาร และความมั่นคงของรัฐ วุฒิสภา

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

- อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๓/๑๖๒๙๔ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖
๒. หนังสือศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ด่วนที่สุด ที่ นร ๕๒๐๒.๑/๓๖๘๐
ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖
๓. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๓/๑๙๘๐๐ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย ผลการพิจารณาที่เกี่ยวข้องกับรายงานการพิจารณาศึกษา จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลด.) ขอให้ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) สรุปผลการพิจารณาเกี่ยวกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ในภาพรวม รายงานการพิจารณาการศึกษา เรื่อง การทบทวนกิจกรรมการศึกษาเพื่อความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ของคณะกรรมการธิการการทหาร และความมั่นคงของรัฐ วุฒิสภา ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามคำสั่งนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) ซึ่งยังไม่ได้แจ้งความเห็นต่อเรื่องดังกล่าว ได้แก่ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงาน ก.พ. และ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นั้น

บัดนี้ ศอ.บต. ได้ประมวลความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครบถ้วนตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้ว ซึ่งความเห็นจากหน่วยงานต่างๆ สอดคล้องกับผลการพิจารณารายงานฯ ในภาพรวมตามที่ ศอ.บต. ได้เสนอให้ สลด. ทราบด้วยแล้ว ทั้งนี้ หน่วยงานมีข้อเสนอเพิ่มเติมต่อรายงานฯ อาทิ ประเด็นความร่วมมือทางการศึกษากับต่างประเทศควรเปิดกว้างให้ผู้รับทุนการศึกษาสามารถเดินทางไปศึกษาในประเทศอื่นนอกเหนือจากประเทศมุสลิม โดยเน้นประเทศที่ประชาชนอยู่ร่วมกันภายใต้ความหลากหลายในเชิงพหุสังคมและวัฒนธรรมตามแนวทางสันติวิธีได้อย่างสงบสุขและเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว อีกทั้งควรสนับสนุนให้ผู้ได้รับทุนการศึกษาได้มีโอกาสเข้าทำงาน ในตำแหน่งที่สามารถนำประสบการณ์ที่ได้รับระหว่างการศึกษาในต่างประเทศมาถ่ายทอดสู่เยาวชนและชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายชนธัย แสงพุ่ม)

รองเลขาธิการ รักษาราชการแทน

เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้



สิ่งที่ส่งมาด้วย

กองบริหารยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษา จชต.

โทรศัพท์/โทรสาร : ๐ ๗๓๒๐ ๓๗๔๐